



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. 'จีดีพีเกษตรไทย'ยังอ่อนไหว ห่วงปัจจัยสงครามยืดเยื้อ	กรุงเทพธุรกิจ
2. สศก.หวังรัสเซียบุกยูเครนยืดเยื้อต้นทุนพุ่งทุบส่งออกสินค้าเกษตร	บางกอกทูเดย์
3. หนุนเกษตรกรเลี้ยงแพะปศุสัตว์ทางเลือก	เดลินิวส์
4. สศก. ครบรอบ 43 ปี แผลง GDP เกษตร ไตรมาส 1 ปี 65 โต 4.4% คาด...	thaipost.net
5. ชี้ผลผลิตดีต้นจีดีพีเกษตรไตรมาสแรกโต 4.4% สศก.เฝ้าระวังสงคราม อาจ...	khaosod.co.th
6. 'เฉลิมชัย'ปล่อยน้ำท่วมบางระกำปลูกข้าวเร็วขึ้นลดเสี่ยงนาเสียหาย	แนวหน้า
7. 'ประภัตร'นำทีมฟื้นฟูผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย	แนวหน้า
8. 'มนัญญา'สร้างคนรุ่นใหม่สานต่ออาชีพทำการเกษตรผลักดันให้เกิดความมั่นคง...	แนวหน้า
9. คอลัมน์: เปิดตะกร้าข้าว: สินค้าเกษตรพุ่ง	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. เศรษฐกิจไม่ดีกลับบ้านเลี้ยงปูนาขาย	เดลินิวส์
12. เร่งส่งผลไม้ไทยบุกจีน	ไทยรัฐ (กรอบாய)

'จีดีพีเกษตรไทย'ยังอ่อนไหว ห่วงปัจจัยสงครามยืดเยื้อ

● ยूपิน พงษ์ก่อง กรุงเทพธุรกิจ

"เสถียรในภาวะสงคราม" กำลังเป็นหัวข้อทางการค้าและเศรษฐกิจที่หลายประเทศคำนึงถึง "ประเทศไทย" ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของโลก จะบริหารจัดการอย่างไรกับภาวะนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพี) ไตรมาส 1 ปี 2565 (ม.ค.-มี.ค.) พบว่าขยายตัว 4.4%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีทิศทางเป็นบวกต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2564 ที่ขยายตัว 0.7%

ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จีดีพีเกษตรทั้งปี 2565 ยังคาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2-3% เมื่อเทียบกับปี 2564 จากทุกสาขาการผลิตมีแนวโน้มขยายตัว นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น ทำให้มีความต้องการ

สินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด จากภาวะฝนทิ้งช่วงและความแปรปรวนของสภาพอากาศในบางพื้นที่ **แนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทั้งในด้านราคาปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช และอาหารสัตว์ รวมถึงค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของเศรษฐกิจโลก**

ฉันทานนท์ กล่าวว่า แม้จีดีพีเกษตรจะขยายตัว แต่ในภาคหนึ่งสินค้าเครื่องเรือนของเกษตรกรก็ขยายมากขึ้นเช่นกันต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลง

ในปีนี้อีกฤดูระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นเพื่อลดภาระดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ จะมีมาตรการช่วยเหลือ

ออกมาในระยะต่อไป เช่นโครงการปุ๋ยเคมีราคาถูก การหารือกับผู้นำเข้า เจริญแหล่งนำเข้าปุ๋ย ทั้งชาวดัตช์อาระเบีย มาเลเซีย จีน เป็นต้น

"แม้หนี้สินเกษตรกรจะเพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายบางส่วนลดลงเช่นกัน เมื่อหักกำไรสุทธิเพื่อดูรายได้สุทธิแล้ว รายได้

อัตราการเติบโตของภาคเกษตร



รายได้สุทธិเกษตรกร



ปัจจัยกระทบ

- ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตัวสูงขึ้น (ปุ๋ยเคมีวัตถุดิบอาหารสัตว์ น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ)
- ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
- ปัญหาการขนส่ง-กระจายสินค้า
- การระงับทำธุรกรรมทางการเงิน
- ค่าเงินบาทผันผวน
- ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

25/03/2565 | ภาพที่กรุงเทพธุรกิจ

เกษตรกรยังอยู่ในแนวปกติ ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเกษตรของไทย ในกรณีรัสเซีย สศก.ประเมินว่าเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกสินค้า เช่น ข้าว ยางพารา อาหารแปรรูป แต่ไทยต้องคำนึงถึงการแสดงท่าทีของประเทศในสถานการณ์สงครามให้เหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมาไทยแสดงจุดยืนที่เป็นกลางมาโดยตลอด”

ส่วนกรณียูเครน ไทยมีสัดส่วนการนำเข้าจากยูเครนในระดับสูง อาทิ ข้าวสาลี กากถั่วเหลือง น้ำมันจากเมล็ดทานตะวัน เมล็ดฝ้าย หรือเมล็ดดอกคำฝอย และ บักวีตข้าวฟ่าง จึงต้องเตรียมมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ราคาวัตถุดิบเหล่านี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือไม่สามารถนำเข้าจากยูเครนได้

“เศรษฐกิจการเกษตรของไทยจะได้รับผลกระทบทางตรงจากการที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมี วัตถุดิบอาหารสัตว์ น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยการผลิตหลักในการผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น”

ด้านผลกำไรซึ่งก็พบว่าจะลดลงมาก รวมถึงตลาดการเงินโลกที่มีความผันผวนจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย อาจทำให้ค่าเงินบาทมีความผันผวนเช่นกัน

ดังนั้น ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือ ความขัดแย้งในครั้งนี้จะบานปลายเพียงใด นานาประเทศจะประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียอีกหรือไม่ โดยเฉพาะการโดดเดี่ยวรัสเซียจากระบบการเงินโลก ซึ่งจะต้องจับตามองร่วมกันต่อไป

‘เกษตรกร’ หันหันทุน เร่งผลิตรับราคาพืชผลพุ่ง

กรุงเทพธุรกิจ • สุภรณ์ สังข์วรรณะ
นายกสมาคมเกษตรปลอดภัย เปิดเผยว่า การใช้ปุ๋ยเคมีมีความจำเป็นต่อการเพาะปลูกในพืชทุกชนิด เพราะปุ๋ยไม่เพียงแต่ทำให้พืชเจริญเติบโตเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย เช่นการทำนา 1 ไร่ จะใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ 1-2 กระสอบ โดยแบ่งให้ปุ๋ยในพื้นที่นาตามช่วงเริ่มปลูกหรือช่วง 20 วัน ช่วงเติบโต 35 วัน และช่วงอุ่มท้อง 70 วัน จะได้ผลผลิต 120 ถัง แต่หากเกษตรกรลดการให้ปุ๋ย ผลผลิตจะได้เพียง 70-80 ถังต่อไร่เท่านั้น ถือว่าไม่คุ้มทุน

อย่างไรก็ตาม ราคาปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วจะทำให้มีต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,000 บาทต่อไร่ จากเดิมที่มีต้นทุน 6,000-6,500 บาท ดังนั้นเกษตรกรต้องบริหารจัดการการเพาะปลูกเอง ด้วยวิธีการลดต้นทุนการผลิตในส่วนที่ทำได้เอง เช่น การเตรียมแปลงที่มีค่าจ้างสูงถึง 600 บาทต่อไร่ สามารถเจรจาลดค่าเช่าที่มีอัตราสูงถึง 1,500 บาทต่อไร่ ค่าจ้างแรงงานในการใส่ปุ๋ย ค่าชีวภัณฑ์ในการคุมเลน คุมวัชพืช ฮอร์โมน ที่มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 1,300 บาท เป็นต้น

“สิ่งที่น่ากลัวกว่าปุ๋ยแพงคือ การไม่มีปุ๋ย จะเกิดการแย่งซื้อ ในขณะที่

ต้องระวังปุ๋ยไม่มีคุณภาพ หรือปุ๋ยปลอมเกิดขึ้น กรณีจะหันไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้ทำเองจะยิ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้น เพราะราคาแพงกว่าถึง 2 เท่าตัว เมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี อีกทั้งต้องใช้ปริมาณมาก และเสี่ยงที่ไม่ได้ธาตุอาหารที่ตรงกับความต้องการของพืช”

ทั้งนี้ จากข้อมูล สศก.ที่ระบุว่า **จีดีพีเกษตรไตรมาส 1 ปีนี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายงานนั้น จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรต้องปรับตัวรับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เพื่อแลกกับรายได้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการการเพาะปลูกในปีนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง**

สำหรับจีดีพีเกษตรรายสาขา พบว่าสาขาพืช ขยายตัว 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 สินค้าพืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทูเรียน, สาขาปศุสัตว์หดตัว 2% เนื่องจากการผลิตสุกรลดลงจากโรคระบาด, สาขาประมงขยายตัว 2.5% เป็นผลมาจากประมงทะเลทำได้มาก เนื่องจากระดับราคาที่สูง, สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 2.4% โดยกิจกรรมการเตรียมดินเพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูกพืช



สศก.ห่วงรัสเซียบุกยูเครนยึดเยื่อต้นทุ่นฟุ้งทุบส่งออกสินค้าเกษตร

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุ หากสงครามรัสเซีย-ยูเครนยึดเยื่อจะกระทบให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยชะลอตัวตาม ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูงขึ้นเพราะปัจจัยการผลิตหลักในการผลิตทั้ง น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ย และวัตถุดิบอาหารสัตว์แพงขึ้น

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ในเชิงเศรษฐกิจและการค้าไปทั่วโลก หากสงครามมีความยืดเยื้อ จะทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้น

ภาคการเกษตรของไทยได้รับผลกระทบทางตรงจากการที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมีวัตถุดิบอาหารสัตว์ น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยการผลิตหลักในการผลิตสินค้าเกษตรส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของ

ไทยไปยังรัสเซียและยูเครนในปี 2565 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 70-90 เนื่องจากปัญหาในด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าประกอบกับกำลังซื้อที่ลดลงมาก รวมถึงการระงับการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งในรัสเซีย ส่วนผลกระทบทางอ้อม คือ ตลาดการเงินโลกที่มีความผันผวนจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย อาจทำให้ค่าเงินบาทมีความผันผวนเช่นกัน

หากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยืดเยื้อออกไป จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยชะลอตัวตามไปด้วย จึงต้องติดตามว่า ความขัดแย้งในครั้งนี้นี้อาจบานปลายเพียงใด นานาประเทศจะประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียอีกหรือไม่ โดยเฉพาะการโดดเดี่ยวรัสเซียจากระบบการเงิน

เลขาธิการสศก. กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 รัสเซียได้ประกาศห้ามส่งออกปุ๋ยเคมีทั้งหมด ซึ่งรัสเซียเป็นประเทศผู้ผลิตปุ๋ยเคมีในอันดับที่ 2 ของโลก รองจากแคนาดา จึงอาจทำให้

ราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกและในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอีก ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรของไทย ภาครัฐ

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาปรับราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นสินค้าควบคุมให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น เพื่อให้ภาคเอกชนนำเข้าปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น และป้องกันปัญหาปุ๋ยเคมี ขาดตลาด โดยจะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต้นทุนการผลิตต่อไป ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง “4 ถูก ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี” และเร่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

ให้ได้จำนวน 5 ล้านตัน เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยมอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง

ส่วนอาหารสัตว์ ให้ชะลอการใช้มาตรการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ อัตราส่วน 1 ต่อ 3 ของกระทรวงพาณิชย์ไว้ชั่วคราวจนถึง 31 กรกฎาคม 2565 นอกจากนี้ กรมการค้าภายในจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าอาหารสัตว์ โดยซึ่งสศก. และกรมปศุสัตว์จะร่วมหารือเพื่อกำหนดช่วงเวลาและปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศที่ชัดเจน โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยที่ผลิตพืชอาหารสัตว์ ■



หนุนเกษตรกรเลี้ยงแพะปศุสัตว์ทางเลือก



นายไพฑูรย์ สิลำพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท. 9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ผลิตแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอันดับ 2 ของภาคใต้ตอนล่าง รองจากจังหวัดยะลา โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ มีการเลี้ยงแพะเนื้อเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัว และมีแนวโน้มการเลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สศท.9 ได้ศึกษาวิจัยการผลิตและการตลาดแพะขุนในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยใช้ยุทธศาสตร์แพะ ปี 2560-2564 ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงพันธุ์แพะลูกผสม อาทิ พันธุ์ซานเนกับพันธุ์เองโกลนุเบียน พันธุ์ซานเนกับ

พันธุ์พื้นเมือง หรือพันธุ์ซานเนกับพันธุ์บอร์ เป็นต้น สำหรับต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตแพะขุนของจังหวัดสงขลา พบว่ามีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,655 บาท/ตัว หรือ 107 บาท/กิโลกรัม โดยเกษตรกรนำลูกแพะน้ำหนักเฉลี่ย 12.01 กิโลกรัม/ตัว มาเริ่มเลี้ยงขุน และใช้เวลาเลี้ยงขุนเฉลี่ย 73 วัน สามารถจำหน่ายได้ในราคาเฉลี่ย 3,814.96 บาท/ตัว หรือ 154.14 บาท/กิโลกรัม (น้ำหนักเฉลี่ย 24.75 กิโลกรัม/

ตัว) คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 1,160 บาท/ตัว หรือ 47 บาท/กิโลกรัม “ปัจจุบันจังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของภาคใต้ตอนล่างที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะอย่างจริงจัง เนื่องจากแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจและมีความสำคัญสามารถพัฒนาเป็นสินค้าทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่เลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากใช้ระยะเวลาสั้นในการเลี้ยง ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ หากินเก่งและกินไปไม่ได้หลาย

ชนิด ทั้งต้นกระถิน หญ้าเนเปียร์ หญ้าแพง โกล่า วัชพืชในสวนไร่นา วัสดุเศษเหลือจากการเกษตร และสามารถเลี้ยงได้ทั้งแบบผูก ล่าม แบบปล่อย แบบขังคอก รวมไปถึงการปล่อยลงทะเลในทุ่งหญ้า อีกทั้งแพะมีขนาดตัวเล็กใช้พื้นที่น้อยจัดการง่าย โดยในปีที่ผ่านมาเกษตรกรในจังหวัดสงขลา สามารถรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่แพะ ตำบล วัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศแปลงใหญ่อันดับหนึ่งของภาคใต้ และได้เป็นตัวแทนของภาคใต้ในการเข้าประกวดระดับประเทศอีกด้วย”

อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงแพะควรมีการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาการเลี้ยงแพะคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน อีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อจำหน่ายให้พ่อค้าขายปลีกเนื้อแพะชำแหละโดยตรง มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงชำแหละที่ได้รับมาตรฐาน และการส่งเสริมการแปรรูปเนื้อแพะให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลและพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ท่านใดที่สนใจข้อมูลเชิงลึกของผลการวิจัย ซึ่ง สศท.9 ได้ทำการศึกษาวิถีการตลาด ต้นทุนการตลาด และส่วนเหลืออมการตลาดของแพะขุนในพื้นที่จังหวัดสงขลา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.9 โทร. 0-7431-2996 หรืออีเมล zone9@oae.go.th

สศก. ครบรอบ 43 ปี แฉลง GDP เกษตร ไตรมาส 1 ปี 65 โต 4.4% คาดทั้งปีขยายตัว 2 - 3% พร้อมจับตาความขัดแย้ง รัสเซีย-ยูเครน ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 43 ปี เน้นย้ำบทบาทในฐานะเนวิเกเตอร์ (Navigator) ด้านเศรษฐกิจการเกษตร มีความพร้อมที่จะปฏิบัติการกิจเพื่อผลักดันให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในทุกมิติ พร้อมเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 4.4 ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 คาดว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามความขัดแย้ง รัสเซีย-ยูเครน อย่างใกล้ชิด หากสงครามมีความยืดเยื้อ จะทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้น กระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในงานแถลงข่าววันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ว่า สำหรับปี 2565 สศก. ในฐานะเนวิเกเตอร์ (Navigator) ด้านเศรษฐกิจการเกษตร มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อผลักดันให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนา Big Data สารสนเทศด้านการเกษตร งานวิจัยที่มีความทันสมัย และแผนพัฒนาการเกษตรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ

นายฉันทานนท์ ยังได้เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2565 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) พบว่า ขยายตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีทิศทางเป็นบวกต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ที่ขยายตัวร้อยละ 0.7 โดยการเติบโตได้ดีในไตรมาสนี้เป็นผลจากสาขาพืชซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักขยายตัว เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 ถึงต้นปี 2565 และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ทำให้การผลิตพืชสำคัญ ทั้งข้าว อ้อยโรงงาน สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวได้ตามพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยวพืชที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สาขาประมงและสาขาปศุสัตว์ขยายตัวได้จากการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สาขาปศุสัตว์หดตัวลงจากสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ที่ส่งผลให้เกษตรกรปรับลดปริมาณการเลี้ยง



การเมือง

เปลว สีเงิน

คอลัมน์สด

เศรษฐกิจ

ต่างประเทศ

บันเทิง

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์ทีวี



ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 คาดว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยทุกสาขาการผลิต มีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของลานีญา ประกอบกับภาครัฐมีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น ทำให้มีความต้องการสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากภาวะฝนทิ้งช่วงและความแปรปรวนของสภาพอากาศในบางพื้นที่ แนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทั้งในด้านราคาปุ๋ย

สารกำจัดศัตรูพืช และอาหารสัตว์ รวมถึงค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อาจส่งผลกระทบต่อารฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

“เศรษฐกิจการเกษตรของไทย จะได้รับผลกระทบทางตรงจากการที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมี วัตถุดิบอาหารสัตว์ น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยการผลิตหลักในการผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังรัสเซียและยูเครนในปี 2565 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 70-90 เนื่องจากปัญหาในด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า ประกอบกับกำลังซื้อที่ลดลงมาก รวมถึงการระงับการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งในรัสเซีย ส่วนผลกระทบทางอ้อม คือ ตลาดการเงินโลกที่มีความผันผวนจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย อาจทำให้ค่าเงินบาทมีความผันผวนเช่นกัน และหากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยืดเยื้อออกไป จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยชะลอตัวตามไปด้วย ดังนั้น ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ ความขัดแย้งในครั้งนี้จะบานปลายเพียงใด นานาประเทศจะประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียหรือไม่ โดยเฉพาะการโดดเดี่ยวรัสเซียจากระบบการเงินโลก ซึ่งจะต้องจับตามองร่วมกันต่อไป” เลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้าย

หน้าหลัก > เศรษฐกิจ > ชีพผลิตดีต้นจีดีพีเกษตรไตรมาสแรกโต 4.4% สศก.เฝ้าระวัง

ชีพลผลิตดีต้นจีดีพีเกษตรไตรมาสแรกโต 4.4% สศก.เฝ้าระวังสงคราม อาจต้องประเมินจีดีพีใหม่ - ห่วงหนี้สินครัวเรือนพุ่ง

เศรษฐกิจ



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ไตรมาส 1 ปี 2565 (ม.ค.-มี.ค.) จีดีพีภาคเกษตร ขยายตัว 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีทิศทางเป็นบวกต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2564 ที่ขยายตัว 0.7% จากฝนตกดีต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2564 เป็นต้นไป ปี 2565 และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ส่งผลให้การพืชสำคัญ ทั้งข้าว อ้อยโรงงาน สับปะรด ฝรั่ง พารา ปาล์ม น้ำมัน และผลไม้ เพิ่มขึ้น

ส่งผลให้สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวได้ตามพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยวพืชที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สาขาประมงและสาขาปศุสัตว์ ขยายตัวได้จากการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สาขาปศุสัตว์หดตัวลงจากสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ที่ส่งผลให้เกษตรกรปรับลดปริมาณการผลิต

สำหรับ จีดีพีเกษตรทั้งปี 2565 ยังคาดว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วง 2-3% เมื่อเทียบกับ ปี 2564 แม้รวมปัจจัยเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนเข้าไปแล้ว จากทุกสาขาการผลิต มีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของลานีญา ประกอบกับภาครัฐมีความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด



นายฉันทานนท์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น ทำให้มีความต้องการสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยง ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด จากภาวะฝนทิ้งช่วงและความแปรปรวนของสภาพอากาศในบางพื้นที่ แนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทั้งในด้านราคาปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช และอาหารสัตว์ รวมถึงค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า อาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนจนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

แม้จีดีพีเกษตรจะขยายตัว แต่ในภาคนี้สินค้ร่วเรือ่นของเกษตรกรก็ขยายมากขึ้นเช่นกัน ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลง ในปีนี้วิกฤตระหว่างรัสเซียกับยูเครน จะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาปุ๋ยเคมีแพงขึ้น

เพื่อลดภาระดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ จะมีการมาตรการช่วยเหลือออกมาในระยะต่อไป เช่น โครงการปุ๋ยเคมีราคาถูกลง การหารือกับผู้นำเข้า เจริญแหล่งนำเข้าปุ๋ย ทั้งชาวอุติอาระเบีย มาเลเซีย จีน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สศก. ยังต้องจับตาสถานการณ์รัสเซียและยูเครน และอาจต้องมีการประเมินและปรับจีดีพีทั้งปีภาคเกษตรอีกครั้งในอีก 1 เดือนข้างหน้า เพราะต้องยอมรับสงครามยูเครนและรัสเซียกระทบต่อต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรค่อนข้างมาก หลังรัสเซียประกาศงดส่งออกปุ๋ย โดยเฉพาะชาวนาเพราะข้าวเป็นพืชที่ต้องใช้ปุ๋ยจำนวนมาก แม้หนี้สินเกษตรกรจะเพิ่มขึ้น แต่ยอมรับรายได้สุทธิของเกษตรกร อาจลดลงบ้างจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายบางส่วนลดลงเช่นกัน เมื่อหักกำไรสุทธิเพื่อดูรายได้สุทธิแล้ว

โดยในปี 2562 มีนอกภาคเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยที่ 7.8 หมื่นบาท ปี 2563 เฉลี่ย 7.9 หมื่นบาท และปี 2564 เฉลี่ย 7.8 หมื่นบาทต่อราย

'เฉลิมชัย'ปล่อยน้ำทุ่งบางระกำ ปลูกข้าวเร็วขึ้นลดเสี่ยงนาเสียหาย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการรับน้ำเข้าระบบส่งน้ำ พื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ ตามแผนการปรับปรุงการเพาะปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้น เพื่อลดผลกระทบผลผลิตข้าวเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลากที่ต่อระบายน้ำคลองแยงมุม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ว่า ได้ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการน้ำใน

พื้นที่ดังกล่าวตามโครงการบางระกำโมเดล รูปแบบประชารัฐ แก้ปัญหาให้เกษตรกรระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน ที่ประสบปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

โครงการบางระกำโมเดล เป็นการปรับปรุงการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทานที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่าน ที่เกิดผลกระทบจากอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลากในทุกปี ครอบคลุมพื้นที่



ปล่อยน้ำ : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะปล่อยน้ำเข้าระบบส่งน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ จ.พิษณุโลก ตามแผนการปรับปรุงการเพาะปลูกข้าวให้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลาก

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 25 มีนาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14939

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 50.62 Ad Value: 45,558

PRValue (x3): 136,674

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' ปล่อน้ำทุ่งบางระกำปลูกข้าวเร็วขึ้นลดเสียหาย

285,000 ไร่ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน โดยการเลื่อนเวลาการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำเร็วขึ้น ส่งน้ำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่โครงการ จากเดิมที่เริ่มในเดือนพฤษภาคม มาทำการเพาะปลูกเร็วขึ้นเริ่มเดือนเมษายน ลดผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ชุมชนเมืองของ จ.สุโขทัย ะลอกการระบายน้ำลงสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ได้สูงสุด 400 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ ปี 2565 กรมชลประทาน จะเริ่มส่งน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ให้ทุ่งบางระกำ 285,000 ไร่ ครอบคลุม 2 จังหวัด 5 อำเภอ ได้แก่ อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ อ.เมือง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย รวม 21 ตำบล 97 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีประสบภัย และโครงการสร้างอาชีพเสริมในช่วงฤดูน้ำหลาก

ให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ โดยการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้งในด้านประมงและปศุสัตว์ อาทิ การส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา การนำปลาและกุ้งมาปล่อย เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการแปรรูปจากผลผลิตจากข้าวและสัตว์น้ำ เป็นต้น

“ขอขอบคุณทุกหน่วยงานโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินโครงการดังกล่าว ที่ผ่านมามีได้รับความพึงพอใจและการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่และเกษตรกรผู้ใช้น้ำกระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำซาก แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับผู้ใช้น้ำได้ทั้งลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำเจ้าพระยา และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วย” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

‘ประภัตร’นำทีมฟื้นฟูผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีและ สหกรณ์ พร้อมด้วย นายศรายุทธ อิมยวน ที่ปรึกษา รัฐมนตรี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตสุกร จ.เชียงราย ที่ห้องประชุม อบจ.เชียงราย โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รอง ผวจ.เชียงราย นายกฤต โพธสุธน รองนายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบริษัทเอกชน ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการรับฟังปัญหาในการเลี้ยงสุกร และหารือถึงการหาแนวทางเพื่อร่วมแก้ปัญหาของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย-เล็ก เพื่อให้มีการกลับเข้ามาเลี้ยงในระบบ และเลี้ยงในฟาร์มที่มีมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรคระบาดในสุกร

นายวิวัฒน์ และนายสัตวแพทย์สุภุม สนิธิพันธุ์ ผู้แทนจากสำนักงานควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เสนอแนวทางการจัดทำ “พื้นที่นาร่องในการเลี้ยงสุกร” หรือ “Pig Sandbox” โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูการเลี้ยงสุกรรายย่อย-เล็ก ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญ และเร่งด่วน ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว. กลาโหม โดยมีการอบรมให้ความรู้ เพื่อยกระดับฟาร์มมาตรฐาน “ฟาร์มที่มีระบบ

การป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม” (Good Farming Management; GFM) การเพิ่มแม่พันธุ์และสุกรขุน การผลิตน้ำเชื้อสุกรพันธุ์ดี การลดต้นทุนอาหาร โดยการใช้ดินอ่อนธัญพืชในการเลี้ยงสัตว์ การจ้างอาสาปศุสัตว์เพื่อช่วยเหลือสัตวแพทย์ และการติดตามงาน

นอกจากนี้ นายประภัตร ได้กล่าวถึงความห่วงใยของนายฯ ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงได้จัดทำโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรให้มีความมั่นคง

'มัญญา'สร้างคนรุ่นใหม่ สานต่ออาชีพทำการเกษตร ผลักดันให้เกิดความมั่นคง มุ่งใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒนา

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ว่านับแต่เริ่มโครงการมากกว่า 2 ปี มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการแล้ว 3,670 คน โดยปี 2565 ตั้งเป้าจะพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อีกประมาณ 850 คน แม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่พบว่ากลุ่มเกษตรกรเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่กลับไปสร้างความเข้มแข็งให้บ้านเกิด และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งการผลิตและการตลาด เป็นแรงงานทดแทนเกษตรกรที่เริ่มสูงวัย ซึ่งแต่ละปีจะมีการสำรวจผลสัมฤทธิ์โครงการ โดยปี 2564 สำรวจแปลงเกษตร 500 ราย พบว่ามี

รายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยพบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการมีรายได้ 7,451 บาทต่อคนต่อปี หลังจากเข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ย 10,098 บาทต่อคนต่อปี

“โครงการนี้ไม่ได้ใช้เงินเป็นหลัก แต่ใช้การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้เยาวชน คนรุ่นใหม่มองเห็นว่าการเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคงได้หากมุ่งมั่นตั้งใจ และย้ำในเรื่องการทำน้อยได้มาก” น.ส.มัญญา กล่าวและว่า เกษตรกรที่เข้าโครงการนี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะช่วยเป็นที่เลี้ยประสานหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้แนะนำการทำเกษตรตามความถนัดและความสนใจ พร้อมทั้งมีสหกรณ์สนับสนุนจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตและจัดหาเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่พร้อมสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรที่เข้าโครงการ



□ สินค้าเกษตรพุ่ง

รายงานข่าวศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี เปิดเผยว่า ได้คาดการณ์ว่าในปีนี้อาจได้เกษตรกรจาก 5 พืชเศรษฐกิจ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน จะเพิ่มขึ้นเป็น 8.86 แสนล้านบาท เดิมโตต่อเนื่องจากปีก่อนถึง 16.1% และสูงสุดในรอบ 5 ปี.

เกษตรวันนี้..... ● องค์การ และนำวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดนกแก่
สุขภาพสัตว์โลก (OIE) พบการระบาด เกษตรกร ตั้งแต่การปรับระบบการเลี้ยง
ของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงสูง เน้นระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
ชนิด H5N1 H5N6 H5N2 H5N5 เช่น ป้องกันนกธรรมชาติเจ้าถิ่น/ โรงเรือน
และ H5N8 มากกว่า 30 ประเทศ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณ
ทั่วโลก ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา ที่สัตว์อาศัยอยู่เป็นประจำ หา
แอฟริกา รวมทั้งในเอเชีย แหล่งน้ำบริโภคให้สะอาด ไม่
อาทิ ได้หวน ญี่ปุ่น เกาหลี ให้ทุกกลภายนอกเข้า-ออก
ได้ เวียดนาม อีกทั้งองค์ ฟาร์ม..... ● กรณีที่จะนำ
การอนามัยโลก (WHO) สัตว์ปีกเข้าร่วมฝูง จะต้อง
รายงานพบการติดเชื้อไข้ มีการกักกันไว้ในบริเวณ
หวัดนกในคนชนิด H5N6 อื่นก่อนอย่างน้อย 7 วัน หาก
ในประเทศจีน และมีผู้เสียชีวิต เกษตรกรพบสัตว์ปีกป่วยตาย
ชีวิต..... ● “สรวิต ธานีโต” ผิดปกติ อย่านำไปจำหน่ายจ่าย
อริบดักกรมปศุสัตว์ไม่นิ่งนอนใจ สั่งเตรียม แจก หรือนำไปประกอบอาหารโดยเด็ด
ความพร้อมในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เพื่อลงพื้นที่
เข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำ ที่ตรวจสอบและดำเนินมาตรการควบคุม
มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนก ให้คำ โรคทันที..... ● **นายกฯหล้าปลื**



เศรษฐกิจไม่ดีกลับบ้านเลี้ยงปูนาขาย

นายกิตติพันธ์ สุขเนตร ชาวบ้าน หมู่ 5 บ้านบึงเต่า ตำบลหนองโสน อำเภอกำแพง จังหวัดพิจิตร เล่าให้ฟังว่า เดิมเมื่อ 4 ปี ที่ผ่านมา มีอาชีพค้าขายในกรุงเทพมหานคร ด้วยสถานะเศรษฐกิจจึงเกิดแนวคิดจะกลับบ้านและมีความสนใจในการทำการเกษตร แต่ด้วยมีพื้นที่น้อยประมาณ 1 ไร่ จึงให้ความสนใจในการเลี้ยงปูนาจากระบบอินทรีย์เน็ต โดยช่วงแรกลงทุนหาปูนาในทุ่งนา เพื่อนำมาเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ แต่ด้วยปริมาณปูที่หายาก ต่อมาได้สั่งพ่อแม่พันธุ์มาเพาะเลี้ยง ลอดฝักล่องถูก ปูนาตายจำนวนมาก จากนั้นจึงศึกษาพัฒนาการเลี้ยงจนประสบความสำเร็จ

การเลี้ยงปูนา มักจะเลี้ยงไว้ในที่ร่มเพราะปูนาไม่ชอบอากาศที่ร้อน เลี้ยงได้ทั้งบ่อซีเมนต์ และบ่อดิน ใส่อ้อหรือแผ่นกระเบื้อง, อีฐบดอัด เพื่อให้ปูได้มีแหล่งซ่อนตัวและหลบร้อน หลบภัย เพราะปูนามีนิสัยชอบทำร้ายกันเอง และ



หวงถิ่น ซึ่งการเลี้ยงของทางฟาร์มมักจะเลี้ยงในบ่อดิน ให้เกิดการเลี้ยงแบบธรรมชาติมากที่สุด ง่ายต่อการจัดการระบบการดูแลน้ำ

และการให้อาหาร ใช้เวลาเลี้ยง 2 เดือน ก็สามารถจับจำหน่ายได้ ที่ฟาร์มจะใช้วิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติ



ผลผลิตมาก จึงเกิดแนวคิดเพิ่มมูลค่า โดยการนำปุนามาแปรรูปเป็นน้ำพริก สูตรโบราณ ทั้ง น้ำพริกเผापุนา น้ำพริกดาแดงปุนา น้ำพริกนรกปุนา ที่จะมีกลิ่นหอมของปุนาในน้ำพริก ในส่วน กระจอก ขา ของปุนา จะนำมาผลิตน้ำปู๊รา จำหน่ายเพิ่มมูลค่า ผู้ที่สนใจ สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ มีทั้ง อ่องมันปู ในราคากระปุก

โดยจะเน้นให้อาหารเป็นพืชผักเป็นหลักและให้ในปริมาณที่มากพอสมควร ซึ่งจะมีทั้งผักบุ้ง ผักกระเฉด ผักตบชวา ที่เป็นพืชน้ำและหาได้ง่ายตามพื้นที่ รวมถึงเป็นที่สำหรับไว้เกาะและหลบในช่วงเวลาที่ปุนาออกลูก ซึ่งเทคนิคการใส่ผักจำนวนมากให้ปุนานั้นมีประโยชน์มาก เวลาปลอกคราบร่างกายในช่วงนั้นจะอ่อนแอ ซึ่งผักเหล่านี้จะช่วยให้อาหารที่มีร่างกายไม่แข็งแรงในช่วงลอกคราบได้หลบเพื่อความปลอดภัยจากปูที่แข็งแรงกว่า

หลังประสบความสำเร็จ ปุนามี

ละ 60 บาท น้ำพริกเผापุนา น้ำพริกดาแดงปุนา น้ำพริกนรกปุนา กระปุกละ 170 กรัม ราคากระปุกละ 65 บาท ส่วนน้ำปู๊รา และน้ำยาปุนา ราคาขวดละ 35 บาท หรือ สามารถติดต่อสอบถามการเลี้ยงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ นายกิตตินันท์ สุขเนตร หรือพี่โก้ หมายเลข 09-1042-4783 หรือที่เพจเฟซบุ๊ก คุณทิพย์ฟาร์มปุนา เพื่อเป็นแนวทางอาชีพ และช่วยเหลือเกษตรกร จำหน่ายสินค้าการเกษตร.

อุทัย กลัดแก้ว รายงาน

● แก้ปัญหา 8 ข้อเจรจาลาว-เวียดนาม เร่งส่งผลไม้ไทยบุกจีน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาลูกไม้ปี 65 และการแก้ไขปัญหาค้าส่งออกผลไม้ว่า ได้ประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นแก้ปัญหาส่งออกผลไม้ไปจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยและปัจจุบันยังติดขัด เพราะจีนมีนโยบายซีโรโควิดหรือไม่ให้มีโควิดระบอบในประเทศ จึงต้องข้มงวดกับการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนต่างๆ ซึ่งที่ประชุมมีมติ 8 เรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อให้การส่งออกผลไม้ไปจีนปีนี้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ 15% คิดเป็นมูลค่า 154,978 ล้านบาท จากปี 64 ที่ได้ 134,764 ล้านบาท

เรื่องที่ 1.มอบหมายให้ทูตพาณิชย์และทูตเกษตรของไทยที่ประจำในจีนเจรจากับทางการจีนในการเร่งรัดเปิดด่านตงซิงที่ปัจจุบันยังปิดอยู่ รวมถึงขยายเวลาเปิด-ปิดด่าน 2.เจรจากับทางการลาวให้อำนวยความสะดวกให้รถสินค้าของไทยที่จะผ่านด่านไปยังจีน 3.เจรจากับทางการลาวให้อำนวยความสะดวกให้กับผลไม้ไทยที่ขนส่งโดยรถไฟลาว-จีน โดยไม่ต้องตรวจสินค้าให้ตรวจที่ด่านคุดหมิงแทน 4.เจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุญาตให้เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่มาเทียบท่าให้มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน

5.เจรจากับสายการบินต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งผลไม้ทางอากาศ 6.เจรจากับทางการเวียดนาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผลไม้ไทยที่จะส่งไปจีนผ่านด่านของเวียดนาม 7.เจรจากับทางการจีน เมื่อพบคนขับรถส่งผลไม้ไทยติดโควิดขออย่าปิดด่านชายแดน เพราะจะทำให้การส่งออกชะงัก และ 8.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานเก็บผลไม้ และรวบรวมผลไม้ในประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน.